



ĐÔI DÉP

Thơ: NGUYỄN TRUNG KIẾN
Nhạc: NHẬT NGÂN

Bài thơ đầu anh viết tặng cho em. Là bài thơ anh kể về đôi dép.
Khi nổi nhớ ở trong lòng tha thiết. Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
(Khi nổi nhớ ở trong lòng tha thiết. Những vật tầm thường cũng sẽ thành thơ.
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ. Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước.
Cùng chia sẻ sức người đời dè nặng. Dầu vinh nhục không bao giờ đổi hướng.
Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia Số phận chiếc này là số phận chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập
khểng Trống giống nhau nhưng người đời sẽ hiểu. Hai chiếc này chẳng phải một đôi



đâu Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như chúng mình trong những lúc vắng nhau. Bước hụt
hẫng cứ nghiêng về một phía. Dẫu bên cạnh đã có một người thay Sao trong
lòng nỗi nhớ cứ chính vênh. Sao trong lòng nỗi nhớ cứ chính vênh

Ồi đôi dép kia không thể thiếu nhau tiến bước đường đời

Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái. Như tôi yêu em bởi
những điều ngược lại Gán bó đời nhau vì một lối đi chung

Gán bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mảnh
đời thắm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ còn
một là không còn gì cả Nếu không tìm lại được một chiếc thứ hai

Sheet Đôi dép, file .PDF

"Bài thơ đầu anh viết tặng cho em"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Đôi dép của tác giả Nhật Ngân đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Đôi dép
- Tác giả: Nhật Ngân
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1892-doi-dep>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com